



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๖๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร)  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้  
สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.pbb.moi.go.th](http://www.pbb.moi.go.th)  
หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (เข้าวันอังคาร)”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

**สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์**  
**ประจำวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดย รอง ปมท. (ส) เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p><b>๑. ข้อสั่งการของ รอง ปมท. (ส) และเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ</b></p>	<p>๑. การเผยแพร่สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (วันอังคารและวันพุธ) ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p> <p>๒. หน่วยงานที่มีกำหนดการจัดประชุม/อบรม ให้ผวจ., รอง ผวจ. รวมถึงบุคลากรระดับชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป ขอให้รายงานกำหนดการในที่ประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ทราบด้วยทุกครั้ง</p> <p>๓. การเสียชีวิตของอดีตผู้บริหาร มท. เช่น ผวจ. เป็นต้น ขอให้จัดพวงหรีดในนามของ มท. พร้อมส่งตัวแทนของ มท. เข้าร่วมงานด้วย</p> <p>๔. การจัดทำผลงานรอบ ๓ เดือน (วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ๑๓ มี.ค. ๕๘) ให้บรรจุเรื่องการจัดทำโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ โดยมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๕๘ การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV ของ กฟน. และโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ของ กฟภ. ในพื้นที่ห่างไกล</p>	<p>สนผ.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>กก.สป.</p> <p>รอง ปมท. (ส)/ ศสน.มท./ สนผ.สป.</p>
<p><b>๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของ ศูนย์ ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย (ศสน.มท.)</b></p>	<p><b>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์)</b> รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. <b>รายการคืนความสุขให้คนในชาติ</b> โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘ ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญในการเดินทางประเทศและการร่วมมือกับมิตรประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๒) สถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้เฝ้าระวังสถานการณ์ วางแผนป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามปกติ และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ใน ๓,๐๕๒ ตำบล ๕๘ จังหวัด</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) การท่องเที่ยว โดยดำเนินการตามกลยุทธ์ “ท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งกำหนดการส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือนในทุกภูมิภาค</p> <p><b>๒. สถานการณ์สำคัญในประเทศ</b></p> <p>๑) การคัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร และ จ.พิษณุโลก</p> <p>๒) การคัดค้านการจัดระเบียบสังคมของกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารรับจ้าง และกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดคลองถม</p> <p>๓) กลุ่มเกษตรกรไร่น้ำดินทำกินซึ่งส่วนหนึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคเหนือ</p> <p>๔) การคัดค้านการดำเนินการของรัฐ ได้แก่ การคัดค้านการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะของ อบต.เชียงรากใหญ่ เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใกล้แหล่งน้ำดิบสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา การขอให้ผ่อนผันการจับกุมการทำประมงชายฝั่งของกลุ่มประมงพื้นบ้าน จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่มเครือข่ายคัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง</p> <p>๕) การเรียกร้องของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่ จ. บึงกาฬ หนองบัวลำภู และ จ.สกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ</p> <p>๖) ปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือและจัดการหนี้สินของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง</p> <p>๗) ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยมีการเรียกร้องทั้งประเด็นการให้รัฐบาลรับซื้อยางพารา กิโลกรัมละ ๘๐ บาท การคัดค้านการบรรจุไม้ยางพาราในบัญชีต้นไม้ท้าย พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไข)</p> <p>๘) การเคลื่อนไหวเพื่อก่อความไม่สงบ เช่น (๑) เหตุระเบิดบริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สถานีสยาม และทางเข้าด้านหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๕๘ (๒) การแสดงออกของกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลโดยการใส่เสื้อสีแดง/การพ่นก (๓) การเคลื่อนไหวโดยการ ชูป้าย “๑ ปีที่ไร้เสรีภาพ” ที่ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น</p> <p>๙) ปค. ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ. ทั่วประเทศ ห้ามข้าราชการ ปค. ใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของทางราชการเล่นเฟซบุ๊ก ไลน์ ส่งเมลล์ ส่วนตัว เพื่อป้องกันการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของทางราชการไปใช้ในทางที่อาจ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายต่างๆ ได้</p> <p>๑๐) การจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ อ. ฉะบู่ จ.ปทุมธานี</p> <p><b>ประเด็นที่ รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิดถือเป็นสื่อที่อันตรายและส่งผลกระทบต่อประเด็นเรื่องความมั่นคง ให้ทุกหน่วยงานกลั่นกรองข้อมูลก่อนการนำไปใช้หรือการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่น</p> <p>๒. การติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด เช่น เหตุเพลิงไหม้ บริษัท หลินหลง จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่น ๆ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>หน่วยงานด้านการข่าว</p>
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p><b>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท.</b> ได้รายงาน ดังนี้</p> <p><b>๑. สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ม.ค. ๕๘ ได้แก่</b></p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) สหรัฐอเมริกาพบแกนนำเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่ง ศมบ. ให้ติดตามความเคลื่อนไหวทั้งในลักษณะปิดลับและเปิดเผยในพื้นที่ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) การจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนเมืองใหญ่และชายหาดสำคัญ ซึ่ง ศมบ. ให้ มท. ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนเมืองใหญ่และชายหาดสำคัญ เพื่อนำเสนอต่อ รอง นรม./รมว.กท./ผอ.ศมบ.</p> <p>๓) เครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราภาคใต้และภาคตะวันออก จัดประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘ โดยมีการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหายางพารา การเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไข) ซึ่ง ศมบ. ให้ มท. และ จ.ตรัง ประสานพูดคุยกับเครือข่ายเกษตรกรดังกล่าว เพื่อชี้แจงว่ารัฐบาลพยายามช่วยเหลือพยางพาราให้มียางราคาสูงขึ้น และให้รอฟังผลรวมทั้งขอให้งดการชุมนุมในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) คสช. ได้มีวิญญู์สั่งการถึง มท. เรื่อง กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ปมท. ได้มีโทรสารแจ้ง ผวจ. ทุกจังหวัด ถู้อปฏิบัติแล้ว</p> <p>๒. ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของ คมบ. ซึ่ง ปมท. ได้มอบส่วนราชการ ดำเนินการ ได้แก่</p> <p>๑) ติดตามการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ สอท. สหรัฐฯ ในการเดินสายพบแกนนำเสื้อแดง</p> <p>๒) ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนเมืองใหญ่และชายหาดสำคัญ</p> <p>๓) ทำความเข้าใจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราภาคใต้ และติดตามการเคลื่อนไหวการนัดชุมนุม</p> <p>๔) ติดตามการเคลื่อนไหวและการเสนอข่าวที่เป็นประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ</p> <p>๕) ติดตามการเคลื่อนไหวการจัดตั้งมัสยิดนุรูลอิสลาม จ.น่าน</p> <p>๖) ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่ ๓ จชต. ว่ามีความพยายามเข้าร่วมกับกลุ่ม IS หรือไม่</p>	<p>ศปก.มท./ปค.</p> <p>สธ.</p> <p>ปค.</p> <p>ศปก.มท./ปค.</p> <p>ศปก.มท./ปค.</p> <p>ศปก.มท./ปค.</p>
<p>๔. สรุปเรื่องเข้า ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. ได้รายงานสรุปเรื่องเข้า ครม. จำนวน ๑๘ เรื่อง เช่น มท. เสนอ เรื่องการขยายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลและยากจน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม เสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รวมถึงร่าง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... เป็นต้น</p> <p><b>ประเด็นที่ รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>การทำความเข้าใจเข้า ครม. ควรมีการตอบเป็นประเด็นจำแนกเป็นรายชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการซักถามของ ครม.</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>
<p>๕. การตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วของ รมว.มท. ในวันที่ ๕ ก.พ. ๕๘</p>	<p>รอง ปมท. (ส) และ ผอ.คสส.สป. ได้ทำ Video Call จากศาลากลาง จ. สระแก้ว บ้านหนองเอี่ยน และบ้านป่าไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของ รมว.มท. ดังนี้</p> <p>๑. ผวจ. สระแก้ว เตรียมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยได้กำหนดให้มีจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยนและบ้านป่าไร่ ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในระดับพื้นที่ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในพื้นที่</p>	<p>จ.สระแก้ว</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. บ้านหนองเอียน ซึ่งกำหนดเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่โดยมีผู้ประสานงานให้ข้อมูล ดังนี้</p> <p>๑) ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๒ เตรียมประสานเรื่องความปลอดภัยของคณะ รมว.มท. เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับกัมพูชา</p> <p>๒) ผู้แทนแขวงทางหลวงสะแกว กล่าวถึงการก่อสร้างถนน และสะพานในพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ๒ ปี</p> <p>๓. บ้านป่าไร่ โดยนายกเทศมนตรี ต.ป่าไร่ ได้เตรียมบรรยายสรุปที่ดิน ๒ แปลง ที่เห็นว่าเหมาะสมกับการลงทุน คือ พื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๖๘๐ ไร่ และที่ราชพัสดุ จำนวน ๑,๓๖๕ ไร่</p> <p><b>ประเด็นที่ รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b> พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีความจำเป็นต้องพัฒนาในหลายปัจจัย ได้แก่ การพัฒนาคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สิทธิประโยชน์ ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน จุดผ่านแดน และพืชผลทางการเกษตร</p>	
<p>๖. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา</p>	<p><b>รองอธิบดี สด. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง)</b> รายงาน ดังนี้ การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ การกำหนดพื้นที่จังหวัดนำร่องในการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ตามภูมิภาค และจัดเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิน ๕๐๐ ตันต่อวัน จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยต่ำกว่า ๕๐๐ ตัน จะต้องนำขยะมารวมกันที่ศูนย์ฯ และจังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดการปัญหาขยะได้เอง ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการศูนย์ฯ ดังกล่าวใน ๒๒ จังหวัด เป็นการดำเนินการในระยะต่อไป</p> <p><b>ประเด็นที่ รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b> ให้ ยผ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการขนย้ายขยะ เนื่องจากข้อเท็จจริงพบว่ามีขยะที่ตกค้างอยู่มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ตามที่ประมาณการ และทำสัญญากับบริษัทผู้รับจ้าง</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ สด./ยผ.</p>
<p>๗. การดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p><b>รองอธิบดี ยผ. (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล)</b> รายงาน ดังนี้ ยผ. ได้ดำเนินการเร่งรัดใน จ.สงขลา และ จ.มุกดาหาร ขณะนี้ได้วางผังเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ รมว.มท. เพื่อโปรดพิจารณา ในส่วนอีก ๔ จังหวัดที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ จ.ตาก สระแก้ว ตราด และ จ.หนองคาย ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างผังแม่บท และจัดสัมมนาในพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการจัดสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๕๘ สำหรับการขับเคลื่อนผังแม่บทให้ไปสู่การปฏิบัติ มีอยู่ ๒ ส่วน คือ การพัฒนา</p>	<p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>โครงสร้างพื้นฐาน โดยอาจจะต้องใช้ มติ ครม. หรือ ประกาศ หรือ คำสั่ง กนพ. ส่วนการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะออกเป็นกฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. การผังเมือง และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ส่วนสุดท้ายจะออกเป็นผังเมืองรวม เพื่อออกเป็น พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป</p>	
<p>๘. ข้าราชการของ ทด.</p>	<p><b>รองอธิบดี ทด. (นายวานิตย์ อินทร์)</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการของขั้วปฏิบัติใหม่ของ มท. โดยปี ๒๕๕๘ ของ ทด. มีแผนที่จะมอบหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด รวม ๖,๖๖๑ แปลง ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ขอนแก่น สุรินทร์ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ชลบุรี ชัยนาท อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และ จ.ตรัง โดยได้มอบหนังสืออนุญาตฯ แล้ว จำนวน ๑,๒๔๑ แปลง ๑,๐๒๙ คริวเรือน และ ระยะที่ ๒ คือ จ.สุรินทร์ ชุมพร และ จ.หนองบัวลำภู</p> <p>๒. ผลการมอบโฉนดที่ดินเพื่อเป็นของขั้วปฏิบัติใหม่ ในช่วงระหว่าง วันที่ ๓ - ๓๑ ม.ค. ๕๘ ของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ดังนี้ จ.นครพนม จำนวน ๔๗๖ แปลง และ จ.บึงกาฬ จำนวน ๓๒๗ แปลง รวมผลการดำเนินการทั้งสิ้น ๘๐๓ แปลง</p>	<p>ทด.</p>
<p>๙. ข้าราชการของ สถ.</p>	<p><b>รองอธิบดี สถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง)</b> รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การบริหารงบประมาณของ สถ. ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ ได้เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๖,๙๐๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ร้อยละ ๔๔.๘๑ (เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕) โดย ก.ก.ถ. มีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้างถนน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๖๘๐ ล้านบาท ซึ่งหลังจากมีการประกาศแล้ว สถ. จะได้ออนให้ อปท.</p> <p>๒. ผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งจังหวัดได้อนุมัติโครงการให้ อปท. โดยงบฯ ๘,๕๐๐ ล้านบาท อนุมัติแล้ว ๘,๐๐๐ ล้านบาทเศษ เหลือประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทเศษ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ ติดตามการใช้จ่ายฯ ของ อปท. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งยังคงค้างล่าช้าทำให้งบลงทุนเบิกจ่ายได้ค่อนข้างน้อย ซึ่ง สถ. ได้รับนโยบายจาก รมว.มท. โดยจะมีการเชิญท้องถิ่นจังหวัด กับ ผวจ. มาพูดคุยรับทราบปัญหา/อุปสรรค และหาวิธีในการเร่งรัด ประมาณช่วงกลางเดือน ก.พ. ๕๘ เพื่อให้</p>	<p>สถ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>อปท. ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามให้ได้ภายใน ๓๑ มี.ค. ๕๘ ตามมติ ครม.</p> <p><b>ประเด็นที่รอง ปมท. (ส) ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ให้แจ้งจังหวัดติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของอปท. เนื่องจากบางจังหวัดยังเบิกจ่ายได้น้อยมาก</p> <p>๒. ให้ส่วนราชการในสังกัด มท. พิจารณาเรื่องการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการในพื้นที่</p>	
<p>๑๐. ขอราชการของ พช.</p>	<p><b>อธิบดี พช. รายงาน ดังนี้</b></p> <p>๑. ความก้าวหน้าโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตลาดนัดชุมชนไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่สำนักงบประมาณ</p> <p>๒. ผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ปัจจุบันมีจำนวน ๑,๕๙๑ ตลาด ยอดขาย ๓๗๔ ล้านบาทเศษ ประโยชน์ที่ได้รับทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ฝึกการค้าขาย และความรับผิดชอบต่อให้แก่คนในชุมชน</p> <p>๓. งบประมาณของ พช. ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ ร้อยละ ๓๘</p> <p>๔. ผลจากการร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ของ คสช. ซึ่ง พช. และ สก. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม โดยได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนทำอะไรถึงลดความเหลื่อมล้ำได้ โดยมีเรื่องเกี่ยวกับ มท. ได้แก่ การจัดที่ดิน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้ ปค. นำเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่จะทำให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม</p>	<p>พช.</p>
<p>๑๑. ขอราชการของ ปค.</p>	<p><b>รองอธิบดี ปค. (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) รายงาน ดังนี้</b></p> <p>โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใช้วงเงินงบประมาณ ประมาณ ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ปมท. เพื่อโปรดพิจารณาลงนามถึง รอง นรม./รมว.กลาโหม เพื่อนำเข้า ครม.</p> <p><b>ประเด็นที่รอง ปมท. (ส) ให้ความเห็นเพิ่มเติม</b></p> <p>มีข้อสังเกต ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้านมีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพปัญหาในพื้นที่ และประชากรที่มีความหลากหลาย</p>	<p>ปค.</p>
<p>๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p><b>๑. การประสานครหลวง</b></p> <p>๑) ผู้บริหาร กปน. และ ผบ.โรงเรียนช่างฝีมือทหารร่วมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของสองหน่วยงาน เพื่อ</p>	<p>กปน.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>แลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพให้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน</p> <p>๒) ผู้บริหาร พนักงาน กปน. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดลานกีฬาพัฒนา (คลองจั่น) ณ ชุมชนคลองจั่น บางกะปิ กทม. พร้อมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในครั้งนี้ กปน. ได้ติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะ จำนวน ๒ จุด เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์</p> <p><b>๒. การประชาสัมพันธ์</b></p> <p>๑) กปภ. เข้าร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๕๘ โดยโครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือระหว่าง กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กปภ. กฟภ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในส่วนของ กปภ. ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคโดยไม่คิดมูลค่า</p> <p>๒) นวัตกรรมชุดทดสอบแบคทีเรียอย่างง่าย ซึ่ง กปภ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายชุดทดสอบแบคทีเรียอย่างง่ายให้แก่ อปท. ชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น โครงการน้ำดื่มโรงเรียนน้ำประปาดื่มได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถทดสอบน้ำดื่มด้วยตนเองและทำให้มั่นใจว่าน้ำประปาของ กปภ. สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์อนามัยโลก</p> <p><b>๓. การไฟฟ้านครหลวง</b></p> <p>๑) พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน (MEA Energy Saving Building Award ๒๐๑๔) ซึ่ง กฟน. มอบให้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อยกย่องเชิดชูอาคารให้ได้รับเครื่องหมายอาคารประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นของเจ้าของอาคารให้มีแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้ ผู้เช่า เจ้าของอาคาร ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ ณ โรงแรม อักษรา คิงส์ เพาเวอร์</p> <p>๒) พิธีลงนามความร่วมมือและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระหว่าง กฟน. และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการการใช้ทรัพยากรแต่ละรัฐวิสาหกิจให้มีประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงการร่วมกัน คือ “Smart Grid” การ</p>	<p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นการร่วมมือในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารมาสนับสนุนระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการลดไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับในระหว่างการใช้ไฟฟ้า</p> <p>๓) การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ ณ ศาลว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการของ รอง นรม./รมว.กระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการให้ กพน. ตรวจสอบความพร้อมของกล้อง CCTV และติดตั้งไฟส่องสว่างให้มากขึ้นในทุกพื้นที่ของ กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้ กพน. ได้ดำเนินการในระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในระยะที่ ๒ จำนวน ๒๔๓ จุด และระยะขยายผล ระยะที่ ๓ จำนวน ๑๑๕ จุด</p> <p><b>๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑) การดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ในพื้นที่ห่างไกล มีเป้าหมาย ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน งบประมาณ ๙๗๐ ล้านบาท (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๑๙,๙๐๗ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๒๘ ม.ค. ๕๘)</p> <p>๒) โครงการ PEA Road to LED ติดตั้งโคมไฟถนน LED โดยเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป</p>	กฟภ.
<p><b>๑๓. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b></p>	<p><b>ผอ.สกม.สป. รายงาน ดังนี้</b></p> <p>พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๘ ซึ่ง พ.ร.บ. นี้จะมีผลใช้บังคับ ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ แต่มีบางมาตราที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ประกาศฯ ได้แก่ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่ประกาศฯ สำคัญสำคัญของคู่มือฯ ประกอบด้วย (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอใบอนุญาต (๒) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ (๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการอนุญาต</p>	สกม.สป.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>หลักการสำคัญที่ทำให้มีตรา พ.ร.บ. ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบัน การขออนุมัติ ขออนุญาตจากประชาชน มีหลายขั้นตอน ติดต่อกับ ส่วนราชการหลายแห่ง และเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้น จึงมีการกำหนดกฎหมายกลางที่มีการกำหนดขั้นตอนชัดเจน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้อง และคำขออนุญาต ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีบทลงโทษทางวินัยด้วย</p>	
๑๔. เรื่องอื่นๆ	<p><b>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท.</b> รายงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. นรม. ได้รับเรื่องปัญหาจากการลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ ซึ่ง นรม. ได้มอบให้ ผวจ.นครราชสีมา รับไปดำเนินการ โดยได้มีการดำเนินการแล้วและรายงานให้ นรม. ทราบผ่านทาง รมว.มท. ได้แก่ เรื่องมันสำปะหลัง เรื่องข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ ที่ต้องมีการจัดสิทธิบัตร เรื่องการขาดแคลนแรงงานปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องอ้อยโรงงาน เรื่องยางพารา เรื่อง OTOP และเรื่องแรงงานต่างด้าว</p> <p>๒. เงินกองทุนที่จะมีการให้กู้ยืม จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของความรับผิดชอบของลูกหนี้และการค้ำประกัน ซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนต่างๆ รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมที่จะต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้ร้องเรียน จึงขอให้มีการเพิ่มความรู้ในเรื่องกฎหมายดังกล่าวในอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม</p>	รอง ผวจ.ภานุฯ

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อกสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘